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     ขณะน้ีทางราชวิทยาลัยฯ กำลังจัดทำฐานขอมูล

สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ใหม ซ่ึงท่ีผานมายังไมไดรับ

การตรวจสอบความถูกตองมาหลายป ทางกรรมการ

บริหารชุดน้ีไดนำเอาขอมูลจากฐานขอมูลของแพทยสภา

ฐานขอมูลศิษยเกาของสถาบันฝกอบรม ฐานขอมูล

ที่มีอยูเดิมของราชวิทยาลัยและขอมูลที่กรรมการ

ชุดปจจุบันไดสอบถามไปยังสมาชิก มา merge กัน

และตรวจสอบ  ในเบื้องตนเรามีสมาชิกที่ยังมีชีวิต

และเสียชีวิตไปแลวจำนวน 1,658 คน ขณะนี้ทาง

ราชวิทยาลัยฯ ไดสงไปใหสถาบันฝกอบรมท้ัง 12 แหง

ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง  แลวทางราชวิทยาลัยฯ

จะไดสงรายชื่อไปใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบ พรอมกับ

นำข้ึนไวใน website คาดวาจะดำเนินการภายในเดือน

เมษายนนี้ เพื่อปรับปรุงใหเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม

จึงขอรบกวนสมาชิกทุกทานชวยติดตามและตรวจสอบ

ความถูกตองดวยครับ

           อีกเรื่องที่สำคัญสำหรับสมาชิกทุกทานคือ 

การแกไขขอบังคับแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยโสต ศอ

นาสิกแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560  ขณะน้ี

ราชวิทยาลัยฯ กำลังสงเร่ืองไปใหทางแพทยสภา

ตรวจสอบและพิจารณา  เนื้อหาปรับปรุงที่สำคัญมี

1) ที่มาของประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

โสต ศอ นาสิกวิทยา (อฝส. resident ENT)  เดิม

ประธานอฝส.ฯ มาจากอนุกรรมการอฝส.ท่ีเปนตัวแทน

สถาบันฝกอบรมท้ัง 12 แหงเลือกอนุกรรมการคนท่ี

เปนทั้งอฝส.และเปนกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ดวย

จะขอปรับที่มาของประธานอฝส.ฯ โดยใหอฝส.จำนวน

12 ทาน คัดเลือกประธานอฝส.กันเองกอน คนท่ีไดรับการ

คัดเลือกเปนประธานอฝส.จะไดเปนกรรมการบริหารดวย

2) ขอบังคับที่แกไขใหม ไดระบุที่มาของกรรมการบริหาร

ที่มาจากสถาบันฝกอบรมใหชัดเจนขึ้น โดยตองเปน

อาจารยประจำสถาบัน ไมสามารถมอบหมายใหอาจารย

ที่เกษียณอายุราชการเปนตัวแทนได 

3) ขอบังคับปจจุบันไดระบุวา คนที่เปนประธานราชวิทยาลัยฯ จะอยูในตำแหนง

ติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ  ปรับใหเปนประธานราชวิทยาลัยจะอยูในตำแหนง

ไดคนละ 1 วาระ   4) ขอบังคับปจจุบันไดระบุวา กรรมการบริหารท่ีมาจาก

การเลือกตั้ง หากพนตำแหนงกอนหมดวาระ จะไมมีการเลื่อนผูที่ไดรับคะแนน

เสียงเลือกตั้งสูงอันดับถัดไปขึ้นมาเปนกรรมการบริหารแทน  ในประเด็นนี้จะมีการ

ปรับใหเลื่อนผูที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงอันดับถัดไปเปนกรรมการบริหารแทน

      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผานมา ทางกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ไดมีโอกาส

ไปเยือนสมาชิกในเขต 2 ซึ่งประกอบดวยพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ

และตาก  มีสมาชิกเขตอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียงไดมารวม  ทางคณะกรรมการบริหาร

ไดเห็นความเขมแข็งของเครือขายของเขต 8 ที่ใหบริหารผูปวยและมีความเปน

นักวิชาการท่ีทันสมัย พรอมกันน้ีมีขอเสนอของเขตน้ีเหมือนเขตอ่ืนๆ ท่ีอยากจะ

ใหมี audiologist และ speech therapist ระดับป.ตรีและป.โท ประจำตามรพ.

ซ่ึงทางราชวิทยาลัยก็จะพยายามผลักดันในประเด็นน้ี และเร็วๆ น้ีผูบริหารของ

ราชวิทยาลัยมีแผนที่จะขอเขาพบกับทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอ

ปญหาตางๆ ใหทานปลัดทราบ

      เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการผลิตและพัฒนา

กำลังคนสายงานแพทย กระทรวงสาธารณสุย  มีประเด็นที่ทางกระทรวงสธ. 

ตองการสื่อใหทางราชวิทยาลัยทราบ คือประเด็นการรับแพทยเขาฝกอบรม โดยขอให

ทางสถาบันฝกอบรมพิจารณารับผูที่มีตนสังกัดกอน ในประเด็นนี้ตอไป ทาง

ราชวิทยาลัยจะไดปรึกษาถึงการกำหนดเกณฑการรับแพทยประจำบานใหชัดเจน

อีกประเด็นคือขอใหทางราชวิทยาลัยฯ ฝกอบรมโสต ศอ นาสิกแพทยใหมีความรู

ความสามารถในการดูแลผูปวยเมื่อสำเร็จการฝกอบรมแลว  ในประเด็นนี้ทาง

ราชวิทยาลัยก็มีแผนท่ีจะใหทุกสถาบันดำเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร

ที่ใชมาตรฐานของ WFME ที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภา  ซึ่งทุกหลักสูตรจะตอง

ไดรับการตรวจประเมินทุก 5 ป  โดยทางราชวิทยาลัยฯ เร่ิมตรวจประเมินทุกสถาบัน

และทุกหลักสูตรของราชวิทยาลัยตั้งแตเดือนกันยายน 2566 เปนตนไป

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยฯ

ประธานแถลง

         การประชุมวิชาการคร้ังท่ี 1/2566 จะจัดข้ึนท่ีโรงแรม Sheraton หัวหิน
ระหวางวันท่ี 2-4 พฤษภาคม น้ี ผมหวังวาสมาชิกของราชวิทยาฯ คงจะเขารวม
ประชุม onsite มากเหมือนกอนเกิดการระบาดของโควิดครับ การประชุมคร้ังน้ี
มีการเก็บคาลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนครั้งแรกของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งทาง
ประธานฝายวิชาการคงมีการชี้แจงแกสมาชิกถึงเหตุผลในการเก็บคาลงทะเบียน
เปนระยะๆ แลว เน่ืองจากเปนการเก็บคาลงทะเบียนเปนคร้ังแรก อาจเกิดความ
ไมเรียบรอยเกิดขึ้นบาง ขอรบกวนใหสมาชิกทุกทานชวยใหความเห็นในแบบ
ประเมินดวย เพื่อที่ทางคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยจะไดนำไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไขตอไป สำหรับการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 2/2566 จะเล่ือนจากการ
จัดทุกปในเดือนตุลาคม ท่ีอาคารเฉลิมพระบารมี 60 พรรษา  ไปจัดท่ีโรงแรม
Marriott Marquis โดยเปนการจัดคูขนานกับการประชุม ASHNO (Asian Society
of Head & Neck Oncology) ซึ่งเปนการจัดประชุมระดับนานาชาติ คาลงทะเบียน
เบ้ืองตนสำหรับคนไทย จะเทากับคาลงทะเบียนคร้ังท่ี 1/2566 โดยจะสามารถ
เขาประชุมของราชวิทยาลัย หรือASHNO ก็ไดครับ

         สวัสดี อาจารย พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ สมาชิก ENT ทุกทานครับ
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สวัสดีทานอาจารยและเพื่อนสมาชิก
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทยทุกทาน

      สวัสดีปใหมไทย เทศกาลสงกรานต 2566 ในชวงเดือน เมษายนนี้ จะพบวาสถานการณโควิด

ท่ีเคยเงียบสงบลง ขณะน้ีไดมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนและเร็วกวาท่ีคาดการณ โดยยังไมมีการรายงาน

ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอยางเปนทางการ ถึงแมอัตราการเสียชีวิต จะมีประมาณ รอยละ 0.1 – 0.2 สูงกวา

ไขหวัดใหญเล็กนอย อัตราการเสียชีวิตสะสมตั้งแต 1 ม.ค.66 มีรายงาน 271 คน (ขอมูล ณ วันที่

8 เม.ย.66)  แตหากแพรไปยังบุคคลท่ีมีความออนแอ เชน ผูสูงอายุท่ียังไมไดรับวัคซีนเข็มกระตุน

ก็อาจเกิดความเส่ียงแกคนท่ีเปนท่ีรักในครอบครัวได จึงขอใหสมาชิกทุกทานยังคงมาตรการการปองกันเช้ือ โดยเฉพาะขณะตรวจ

ผูปวยท่ีหองตรวจโรคผูปวยนอก ซ่ึงหลายโรงพยาบาล ไมมี ARI Clinic แลว ทำใหแพทยหู คอ จมูก จะเปนดานหนาในการตรวจ

ผูปวยกลุมโควิดนี้ ขอใหใสหนากากปองกันเชื้อชนิด N95 หากโรงพยาบาลสามารถจัดหาใหได ขอใหสมาชิกทุกทานมีความปลอดภัย

จากการติดเชื้อและเดินทางโดยสวัสดิภาพในชวงวันหยุดยาว

     ในชวงวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 การประชุมประจำปของราชวิทยาลัย

จัดท่ีโรงแรมเชอราตัน หัวหิน เปนความต้ังใจของคณะทำงานในการ

เปล่ียนสถานท่ีจัดประชุม เพ่ือใหสมาชิกไดมาพบปะสังสรรคกันใน

สถานที่แหงใหมบางในโอกาสอันสมควร และการเก็บคาลงทะเบียน

คนละ 3,000 บาทและออนไลนคนละ 1,500 บาทน้ัน ทางราชวิทยาลัย

ไมไดกำไรใดๆ จากการลงทะเบียน ขอใหสมาชิกเสียสละกำลัง

ทรัพยคนละเล็กนอย เพ่ือสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัย เพ่ือให

สามารถดูแลสมาชิกทุกคนทุกดานอยางทั่วถึงและยั่งยืน พรอมกันนี้

ขอเชิญชวนทุกๆ ทาน เขามารวมงานเลี้ยงที่ราชวิทยาลัยไดจัดขึ้น

ในเย็นวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 สำหรับสมาชิกและครอบครัวโดย

ไมมีคาใชจาย พบกับการแสดงท่ีสนุกสนานตางๆ เพ่ือสานสัมพันธ

ของอาจารย สมาชิก และแพทยประจำบานใหแนบแนนย่ิงข้ึน

เพื่อรูจักและชวยเหลือกันในโอกาสขางหนา

     งานที่ราชวิทยาลัยตั้งใจทำในชวงปนี้ คือการประสานงานกับ

สปสช. เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชนดานเคร่ืองมือแพทยตางๆ ท่ีจำเปน

ใหกับสมาชิก และการแกไขเร่ืองอัตรากำลังท่ีขาดแคลนของแพทย

มะเร็งศีรษะและลำคอ นักแกไขสื่อความหมาย ซึ่งตองผานหลาย

กระบวนการหลายหนวยงาน ขณะนี้ราชวิทยาลัยมีคณะกรรมการ

ประสานสาธารณสุขและกรรมการบริหารราชวิทยาลัยในการ

ประสานงานดังกลาว  ซึ่งจะทำหนาที่อยางดีที่สุดและจะคอยแจง

ขาวความคืบหนาใหกับสมาชิก

     และหากสมาชิกมีปญหาใดๆ อยาลืมอีเมลกลางของสำนักงาน

ราชวิทยาลัย ซึ่งสามารถรับเรื่องราวทุกอยางทั้งคำถามและเรื่องราว

รองทุกข อีเมลน้ีจะไมเปล่ียนไมวากรรมการบริหารจะเปล่ียนชุดก็ตาม

อยาลืมสงมาที่ rcotsecretariat@gmail.com

Line :  RCOT (Line ID: 0838939643)
เพื่อการสื่อสารและสงหลักฐานเอกสารตางๆ
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      อีกไมถึงเดือน พวกเราสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ก็จะไดมาพบปะกันอีกคร้ัง ใหคลายความ

คิดถึง และเขารวมการประชุมวิชาการกาวไกลคร้ังท่ี 1/2566 ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดประชุม Onsite ท่ีโรงแรม Sheraton

Hua Hin อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 โดยธีมของการประชุมวิชาการในครั้งนี้คือ

“Update of ENT Guidelines and Apply to Clinical Practice” ซึ่งเปนการ update แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย

ในทุกอนุสาขาของราชวิทยาลัยฯ และ “Successes among Limitted Resources” ซ่ึงเปนการแชรความสำเร็จของพ่ีๆ นองๆ

จากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ใหสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ในทุกภาคสวนไดรับฟง

      การประชุมวิชาการในคร้ังน้ี เปนการประชุมท่ีมีการเก็บ

คาลงทะเบียนเปนครั้งแรก โดยเงินคาลงทะเบียนทั้งหมดจะ

นำกลับมาเปนประโยชนแกสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ทุกทาน

สมาชิกสามารถลงทะเบียนตามเว็ปไซตและ QR ท่ีแนบมาให

ระบบจะปดรับการลงทะเบียนในวันที่ 25 เมษายน 2566

สมาชิกทานที่ลงทะเบียนแบบ Onsite จะไดรับ Link ท่ี

สามารถเขารับฟงการประชุมแบบ Online ไดดวย

      สมาชิกท่ีไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว สามารถรับขอมูล

update เก่ียวกับรายละเอียดการประชุมจากทุก platfrom

ประชาสัมพันธของราชวิทยาลัยฯ ไดแก Website RCOT,

Line Official, Facebook ตลอดจนอีเมลสวนบุคคลเปนระยะๆ

โดยในสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน 2566 หลังการปดรับ

การลงทะเบียนสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว จะไดรับ

การติดตอจากผูจัดการประชุม (Organizer) เพื่อเปนการยืนยัน

การเขาประชุม สมาชิกที่ลงทะเบียนแบบ Onsite จะสามารถ

เขามารับปายชื่อคลองคอ (badge) ที่หนางานไดเลยและ

สมาชิกที่ลงทะเบียนแลวทุกทานจะไดรับ Link เพื่อเขารับฟง

ประชุมทาง Online 

      ทั้งนี้กอนจะถึงวันประชุมวิชาการกาวไกลในชวงตนเดือน

พฤษภาคม 2566 ทางฝายวิชาการมีการจัดกิจกรรมวิชาการ

ความรูทันสมัย Online ครั้งที่ 3/2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน

2566 เวลา 12:30-13:30 น.นำเสนอเรื่อง “Update Intranasal

Saline Treatement in Rhinology Diseases” บรรยายโดย

รศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร เชิญชวนสมาชิกทุกทานเขารวม

รับฟงนะคราบ...

      สวนการประชุมวิชาการกาวไกลครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเปน

การจัดประชุมนานาชาติโดยราชวิทยาลัยฯ รวมกับชมรม

ศัลยแพทยมะเร็งศีรษะและคอ(ไทย) จัดการประชุม The 8th

Asian Society of Head and Neck Oncology 2023

Joint conference with AAO-HNS (ASHNO 2023) เปน

การประชุมในรูปแบบ Hybrid ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566

จัดประชุม Onsite ที่โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park

กรุงเทพมหานคร โดยทางฝายวิชาการจะทยอยแจงขอมูล

update ใหสมาชิกทราบตอๆ ไปเปนระยะ.......

ขอบพระคุณทุกทานครับ แลวเจอกันที่หัวหิน.......

จดหมายขาว จากประธานวิชาการ

แวดวงวิชาการ
ประธานฝายวิชาการ
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

https://webcast.live14.com
/rcot2023/index.php#



      สวัสดีอาจารยที่เคารพและพี่นองสมาชิก ENT ทุกทานครับ ในชวงปที่ผานมา ผมไดมี
โอกาสศึกษาเรียนรูและทำงานวิจัยกับ cadaver ในระหวางที่ศึกษาดูงานในตางประเทศ
ผมจึงอยากขออนุญาตแชรประสบการณท่ีไดรับรวมถึงมุมมองของผมเก่ียวกับการเรียนรู
และการทำวิจัยในชวงเวลาดังกลาวครับ
      ในชีวิตของการเปนแพทย เรามีโอกาสท่ีจะไดเรียนรูจาก cadaver หลากหลายชวงเวลา
ชวงที่เปนนักศึกษาแพทย เราจะไดเรียนรูกายวิภาคในภาพกวาง ไดเรียนรูทุกระบบของรางกาย
ซึ่ง cadaver จะสามารถชวยทำใหนักศึกษาแพทยเรียนรูและทำความเขาใจไดงายขึ้นหลัง
จากที่อานหนังสือแลวไดมาเห็นกายวิภาคจริงของรางกาย แตในชวงเวลานั้นเราอาจจะยัง
ไมมีความรูและประสบการณในการรักษา หรือการผาตัดมากนัก 

ชวงเวลาถัดมาหากเราไดศึกษาตอเปนแพทยประจำบาน เราก็จะ

ไดมีโอกาสในการเรียนรูจาก cadaver ในสวนของการฝกทำการ

ผาตัดและการทำหัตถการอ่ืนๆ เพ่ือใหพรอมและม่ันใจเม่ือจะตอง

เริ่มทำการรักษาผูปวยจริงภายใตการควบคุมจากอาจารยผูสอน

เมื่อเราจบเปนแพทยเฉพาะทางแลว ไดรักษาผาตัดคนไขไปสัก

ระยะเวลาหน่ึง เราอาจจะอยากทำการผาตัดท่ีซับซอนมากย่ิงข้ึน

เราอาจจะกลับมาเรียนรูจาก cadaver ตาม course hands-on

หรือ หากเรามีความคิดเกี่ยวกับเทคนิคการผาตัดใหมก็สามารถ

พิสูจนความเปนไปไดของเทคนิคเหลาน้ันใน cadaver สวนตัวผม

น้ันไดมีโอกาสในการเรียนรูกับ cadaver ในทุกชวงเวลาท่ีกลาวมา

และไดมีโอกาสไดเรียน ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

จึงเห็นความแตกตางระหวางทั้ง 2 ที่ 

      ในประเทศไทยเรามีโอกาสเขาถึง cadaver ไดงายกวาใน

หลายๆ ประเทศ เน่ืองจากเรามี cadaver คอนขางมาก ขอจำกัด

ในความเช่ือทางศาสนาเก่ียวกับการบริจาครางกายคอนขางนอย

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทำใหในระหวางที่เราเรียนจึงมีโอกาส

เรียนรูฝกฝนมากกวาประเทศอ่ืน หากเทียบกับประเทศทางตะวัน

ออกกลางซ่ึงผมไดสอบถามกับเพ่ือนท่ีมาเปน research fellowship

ในชวงเวลาเดียวกัน พวกเขานั้นมีโอกาสนอยมากที่จะไดเรียนจาก

cadaver หรือไมมีโอกาสไดสัมผัส cadaver เลยตลอดชวงเวลา

ที่เปนนักศึกษาแพทย เหตุผลอาจมาจากความเชื่อในทางศาสนา

เปนหลักที่ทำใหในบางประเทศไมมี cadaver ภายในประเทศเลย

การจะไดเรียนจาก cadaver ตองไดมาจากประเทศขางเคียง

ซึ่งทำใหการเรียนรูมีตนทุนที่สูงมาก สวนในสหรัฐอเมริกานั้นหากเทียบ

กับประเทศไทยก็ยังมีปริมาณ cadaver จำกัดมากกวาประเทศไทย 

นายแพทยกิตติชัย มงคลกุล
โรงพยาบาลราชวิถี

Learning with the cadaver
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     ผมไดมีโอกาสไปดูการเรียนฝกผาตัดของแพทยประจำบานท่ี The Ohio state university พบวาแพทยประจำบานท่ีเรียนกับ cadaver
1 ราง มีประมาณกลุมละ 5-7 คน ซึ่งกลุมคอนขางใหญ แตขอไดเปรียบของการเรียนของแพทยประจำบานที่นั่นคือการมีหองปฏิบัติการ
ฝกผาตัดท่ีมีเคร่ืองมือครบครันและจัดเรียงจำลองเหมือนกับในหองผาตัด ทำใหสามารถฝกไดเสมือนผาตัดผูปวยจริงอยู นอกจากน้ีผมยังได
มีโอกาสเขารวม State-of-art endoscopic skull base surgery course ซึ่งเปน course ที่มีการฝกผาตัดใน cadaver โดยมีแพทยจากหลาย
ประเทศเขารวม สิ่งที่ผมสังเกตไดคือ คาใชจายในการสมัคร hands-on ใน cadaver นั้นสูงมากและผูที่มาเรียนทุกคนนั้นพยายามใชเวลาใน
การเรียนผาตัดใน cadaver อยางคุมคาที่สุด ฝกผาตัดจนหมดเวลาในทุกวัน ผมเองไดมีโอกาสทำวิจัยซึ่งเปนการศึกษาถึงความเปนไปได
ของเทคนิคการผาตัดใหม ในการทำวิจัยน้ีทำใหผมมีโอกาสในการdissect cadaver มากพอสมควร ส่ิงท่ีผมไดจากการ dissect ในแตละ
ครั้งนอกจากความแมนยำของ anatomy ที่มากขึ้นแลวยังไดเห็น variation ที่แตกตางกันระหวางแตละ cadaver รวมถึงการไดฝกลองใช
เคร่ืองมือตางๆ ทำใหทราบ ขอดี ขอจำกัด ของแตละเคร่ืองมือ ซ่ึงทำใหผมสามารถมีความคิดประยุกตใชเคร่ืองมือไดมากข้ึนในการผาตัดจริง
     ในมุมมองของผมนั้นการไดมีโอกาสเรียนรูจาก cadaver จึงมีประโยชนอยางมาก ชวยเพิ่มความรู ความเขาใจ ทางกายวิภาค
ความมั่นใจในการใชเครื่องมือ หรือ ในการผาตัดและผมยังรูสึกถึงความโชคดีของแพทยไทยเราที่มีโอกาสเขาถึง cadaver ไดมากกวา
หลายๆ ประเทศในโลกนี้ครับ



        สุไหงโกลก อำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส  เปนปลายทางของรถไฟสายใต

เรียกไดวาใตสุดแดนสยาม ปลายดามขวาน มีชายแดนติดมาเลเซีย รัฐกลันตัน ซึ่งสุไหงโกลกมีประชากร

ประมาณ 78,000 คน ประมาณ รอยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 20 นับถือศาสนาพุทธ

เปนเมืองพหุวัฒนธรรม มีรพ.สุไหงโกลกเปน รพ.ทั่วไป ขนาด 212 เตียง ใหญรองจาก รพ.ประจำจังหวัด

รับรีเฟอรเคสจากอีก 3 อำเภอขางเคียงคือ แวง สุคิริน สุไหงปาดี และมีชาวมาเลเซียมารับบริการบาง 

      ขาพเจากลับมาอยูบานเกิดสุไหงโกลกหลังเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากสงขลานครินทรเปนอินเทิรน 1 ปและไปเปน

พชท. 2-3 ท่ีรพ.แวง หลังจากน้ันไปเรียนตอ ENT ท่ีรพ.จุฬาลงกรณ จบกลับมาป 2547 สมัยน้ันมีเหตุการณความไมสงบอยูบอยคร้ัง

บึ้ม….. เสียงนี้ดังขึ้นในความเงียบ เราทุกคนรูแลววาเสียงนี้เปนเสียงระเบิดแนนอน เพราะเสียงมันแนนกวาเสียงหมอแปลงระเบิด

ท่ัวไป ทุกคนในรพ.มุงหนาไป ER เพ่ือชวยเหลือผูบาดเจ็บจากเหตุการณ ใจก็คิดวาจบเหตุการณน้ีจะยายหรือลาออก ไปจากท่ีน่ี

เจอเหตุการณแบบนี้ซ้ำแลวซ้ำเลา คิดแลวคิดอีก เจอเพื่อนแพทยรุนเดียวกัน รุนพี่รุนนองยายออกไปแลว เราก็ยังคงคิดๆๆๆ

แตคงคิดชาไปหนอย 555 จนปจจุบันอยูมาไดกวา  18 ฝน 18 หนาวแลว  (เพลงพี่เสือ ธนพล ลอยมาเลย ถาอยูวัยรุนเดียวกัน

นาจะรองเพลงนี้ได) ตองขอบคุณเพื่อนแพทยและเพื่อนรวมงานทุกคนที่คอยสนับสนุน ขอบคุณเจาหนาที่ทหาร ตำรวจที่ไดปกปอง

คุมครองพวกเราอยู 

แพทยหญิงจันทรา นราตรีคูณ
โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสี

กาลหนึ่งที่ สุไหงโกลก

        จำไดวา เมื่อครั้งไปประชุมทุกครั้ง อาจารย พี่ๆ เพื่อน คนที่รูวาเรามาจาก 3 จว. จะถามดวยความเปนหวงวาอยูไดมั้ย

อันตรายม้ัย จะยายมาม้ัย เราก็เคยคิดอยูนะ แตก็รูสึกวาถึงอันตราย แตเปนบาน มีครอบครัว มีเพ่ือนพ่ีนองอยูท่ีน่ี ถายังไมมีเหตุการณ

รุนแรงในรพ.เราก็ยังอยากอยูตอไปนะ ทำงานไปเร่ือยๆ มีอะไรใหทำเยอะเลย ไปทำงานเปน ENT คนเดียว 16 ป (แตไมใชคนแรก

เดิมเคยมีทานอาจารย ที่มาทำงานและทานไดไปเปนอาจารยตอที่รพ. จุฬา ทานไดกรุณาแนะนำใหไปเรียนตอที่จุฬา ตองกราบ

ขอบพระคุณอาจารยจุฬาทุกทานที่ใหความเมตตาสั่งสอนศิษยมาอยางดี)  
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      กลับไปสุไหงโกลกป 2547 แรกๆ ตรวจคนไขดวยไฟฉาย ไมกดลิ้นและมี FOL ที่เปนของทางศัลยกรรมที่ขอพี่มาใชดวยกัน

ตอมาคอยๆ ขอทานผูบริหารซื้อเครื่องมือชุดโตะตรวจ ตามมาดวย audiogram, tympanogram หองตรวจ sound proof room,

OAE, automate ABR, microscope จนปจจุบันหองตรวจ OPD ก็ไมนอยหนารพ.ใหญนะคะ 

      สวนเรื่องผาตัดก็คอนขางกังวล เพราะอยูคนเดียว ถาเจอเคสผาตัดยากๆ จะทำอยางไร
แรกๆ ตองทบทวนตำราหัตถการผาตัดอยูเสมอๆ ปรึกษาอาจารยและพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทางโทรศัพท
อยูบอยๆ คอยๆ จัดซื้อเครื่องมือผาตัด กลอง microscope, sinuscope, เซตผาตัดหู คอ
จมูก ปจจุบันผานรอนผานหนาวมาพอควร ก็ทำไดมั่นใจขึ้นมาก เคสยาก ก็สงตอไปรักษา
รพ.ยะลา หาดใหญ สงขลานครินทร (ขอกราบขอบคุณอาจารยทุกทานท่ีชวยรับรีเฟอร
คนไขไปดูแลตอ)

      แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก ที่รพ.รวมเปนเหมือนแผนกเดียวกัน  บางปเราไปจัดตรวจ
เชิงรุกตาม รพ.สต รพช. คัดกรองคนไขเขามารักษาในรพ. ขยายบริการ พัฒนาคำแนะนำ
การดูแลโรคทางตา หู คอ จมูกใหคนไขไปอาน ชวงหลังทีมพัฒนาจนเปนคำแนะนำทางการ
ปฏิบัติตัวหลังผาตัดโดยใช youtube แบบ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษายาวี
(ภาษาอิสลาม) เพื่อใหคนไขเขาใจไดมากขึ้น  



        ตอมามีชวงจังหวะชีวิตที่ไดกาวไปชวยงานบริหารของรพ.

ดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.) ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแตก็ภูมิใจ

ท่ีมีสวนรวมพัฒนารพ. เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน

มากยิ่งขึ้น (ปจจุบัน รพ.ผานการรับรอง HA ; Hospital accreditation

เปนครั้งที่ 6 แลว ) สวนงานENT ชวง 2 ปหลังมีนองจบกลับมา

อยูดวยอีกคน ชวยกันประกอบกิจการ ENT ใหกาวหนาขึ้นไป

      ใน รพ.มีอินเทิรนมาอยูดวยปละ 10-12 คน ในชวงเหตุการณไมสงบ

คุณพอคุณแมไมไวใจใหนองๆ มาอยู  ผูปกครองบางทานบินมาดูสถานท่ี

มาพบแพทยพ่ีเล้ียง พบพ่ีๆ หมอท่ีนารักท่ีน่ี   ถึงไดเบาใจใหนองๆ มา

อยูกับเรา จนปจจุบันรพ.สุไหงโกลกก็เปนท่ียอดฮิตในหมูนองๆ อินเทิรน

ที่เลือกมาใชทุนดวย นาภูมิใจเปนอยางยิ่ง

      ผูคนที่นี่มีชีวิตความเปนอยูเรียบงาย ไมมีหางใหญ ไมมีโรงหนัง

มีของดีข้ึนช่ือของจังหวัดนราธิวาสหลายอยางดังคำขวัญ ทักษิณราช

ตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศนเพลินตา บาโจตรึงใจ แหลงใหญแรทอง

ลองกองหอมหวาน เปนเมืองแหงการใชชีวิตแบบ slow life โดยแท

ไมวาเชื้อชาติใด สัญชาติใด เราอยูในใตรมธงไทยเหมือนกัน เปนคนไทย

เหมือนกัน เปนความตางที่ลงตัว ถามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต เรียนเชิญ

มาเยี่ยมเยือนสุไหงโกลกนะคะ 

  
กาลครั้งหนึ่ง...ที่ สุไหงโกลก

ENT รพ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
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ราชวิทยาลัยสัญจร
โรงพยาบาลชัยภูมิ

นายแพทยสาธิต กานทอง

       การประชุมราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย สัญจร ครั้งที่ 2/2566 ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด

พิษณุโลก วันที่ 29 มีนาคม 2566 หองประชุมสุพรรณิการ ชั้น 2 ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช

รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ประธานราชวิทยาลัย, นายแพทยมานัส โพธาภรณ  ที่ปรึกษา, นพ.เดชาศักดิ์

สุขนวล ปธ.คณะอนุกรรมการประสานสาธารณสุขและแพทยนอก สถาบันฝกอบรมและคณะ โดยพิธีเปดการประชุมและกลาว

ตอนรับ โดย นายแพทย สุชาติ พรเจริญพงศ ผูอำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  

       ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร

รพ.พุทธชินราช หัวหนากลุมงานโสต ศอนาสิกแพทย โสต

ศอ นาสิก แพทย ทีมสหวิชาชีพ ดานโสต ศอ นาสิก จากเขต

สุขภาพท่ี 2 รวมกับ เขตสุขภาพท่ี 1 เขตสุขภาพท่ี 3  มหาวิทยาลัย

นเรศวร เปนการประชุมเชิงปฎิบัติการแบบไฮบริด ผูเขารวม

ประชุม onsite จำนวน 36  คน ผูเขารวมประชุมแบบออนไลน

จำนวน 10 ทาน   นำเสนอผลงานบริการดาน โสต ศอ นาสิก

โดยผูนำเสนอ จำนวน 10 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล

พุทธชินราช, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รพ.สวรรคประชารักษ,

รพ.กำแพงเพชร, รพ.อุตรดิตถ, รพ.แพร, รพ.แมสอด, รพ.สมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช, รพ.พะเยา และรพ.คายสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช   

       เปนนโยบายใหมของ รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

ประธานราชวิทยาลัยโสตฯ ท่ีดำเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ

ประสานสธ.ฯ โดยมีนพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล เปนประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนงาน วัตถุประสงคเพื่อสื่อสาร

เชื่อมโยงกับโสตศอนาสิกแพทยในพื้นที่ปฎิบัติงาน รวมคิด-รวมทำ

รับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะนำ รวมแกปญหา

ของโสต ศอ นาสิกแพทย ดานการพัฒนาระบบบริการรักษา

และผาตัด  ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนางานทุกๆ ดาน

ในอนาคต มีการเช่ือมโยงเพ่ือขับเคล่ือนกับนโยบายสาธารณสุข

ดานการคัดกรองการไดยินในทารกแรกเกิดทุกคน การคัดกรอง

มะเร็งชองปาก การฟนฟูทางการไดยิน ของกรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหพัฒนาความรวมมือทำใหเกิดภาคี

เครือขายโสต ศอ นาสิกแพทย ระบบแพทยพี่เลี้ยง ระบบรับ

ปรึกษาและความรวมมือทางวิชาการที่ทันสมัย ที่มีความเข็มแข็ง

และความสามัคคี ทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศในอนาคต
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       ความคืบหนาการขับเคล่ือนงาน ดานนโยบาย โครงการ

Universal Hearing Screening (UNHS), โครงการ Screening

CA oral cavityและดานการฟนฟูทางการไดยิน ทุกรพ.ใน

เขตสุขภาพท่ี 2 และเขตใกลเคียง  ดานตำแหนงและการบรรจุ

เปนขาราชการ ของบุคคลกรนักเวชสื่อความหมาย และเจา

พนักงานวิทยาศาสตรเวชสื่อความหมายในรพศูนยหรือรพ.ทั่วไป

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยแพทยหญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร

ผอ.ลำพูน และคณะกรรมการ CHRO กระทรวงสาธารณสุข

ผลักดันนโยบาย ดังกลาว

        โสต ศอ นาสิกแพทย ในเขตสุขภาพท่ี 2 และเขต 1

และเขต 3 มีความพึงพอใจ ประทับใจ ที่มีโอกาสไดประชุม

รวมกัน โดยมีราชวิทยาลัยที่เปนตัวกลางในการจัดประชุม

โสต ศอ นาสิกแพทย ในเขตสุขภาพท่ี 2 และเขตสุขภาพ

ใกลเคียง ทำใหเกิดภาคีเครือขาย ดานโสต ศอ นาสิก ที่แลก

เปลี่ยนเรียนรู ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและแนวทาง

พัฒนาระบบงานบริการรักษา ผาตัด  ดานโสตศอนาสิก ที่มี

ความเข็มแข็ง สามัคคี ที่ดียิ่งขึ้น  ทำใหเกิดประโยชน แก

ประชาชน ปญหาสาธารณสุขไดรับการแกไขและพัฒนา

ตอเนื่องและยั่งยืน

       ราชวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ

เขตสุขภาพดานโสต ศอ นาสิก จำนวน 12 เขตสุขภาพ และ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่ือสารกับราชวิทยาลัย และกระทรวง

สาธารณสุขในการรวมคิดรวมพัฒนาระบบงานการดูแลรักษา

ผาตัด ฟนฟูสภาพและสงเสริมสุขภาพ เพื่อแกปญหาสาธารณสุข

ดานโสต ศอ นาสิก ใหสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหมี

ความยั่งยืนและความตอเนื่อง ในอนาคต

     ดานการเบิกคาใชจาย hearing  aids ของรพศูนยหรือรพ.

ท่ัวไป ท่ีไมมี authentication code ในระบบของ สปสช.

อจ.สมจินต จินดาวิจักษณ รองปธ.ราชวิทยาลัยฯ รับฟงปญหา

ของสมาชิกท่ีปฎิบัติงานในพ้ืนท่ี รับทราบ และนำเร่ืองเขาประชุม

หารือกับทีมสปสช.สวนกลางเพื่อแกไขปญหา อุปสรรคทำงาน

เพื่อใหการดำเนินการฟนฟูสภาพโดยการใสเครื่องชวยฟง

ไดรับการแกไข



        

      จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 2/2566 หรือเปนฉบับที่ 14 ตั้งแตเริ่มมีจดหมาย

ขาวฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม 2564 

      ราชวิทยาลัยฯ ไดจัดราชวิทยาลัยสัญจรเพ่ือใหกรรมการบริหารราชวิทยาลัยไปพบปะ รับรูปญหา และหาทางสนับสนุนการทำงาน

ของสมาชิกในเขตพ้ืนท่ีสาธารณสุขตางๆ ท้ังประเทศท่ีมีอยูท้ังหมด 13 เขต โดยท่ีถาไมรวมกรุงเทพมหานครก็จะมี 12 เขตสุขภาพ

เปนส่ิงท่ีไดประโยชนกับสมาชิกท่ีไปเย่ียม และเปนประโยชนกับราชวิทยาลัย เหมือนกับคำกลาวท่ีวา “การรับฟงปญหาในหองแอร ไมสูการ

ลงไปรับฟงปญหาในพื้นที่” โครงการนี้ตองขอชื่นชมกรรมการบริหารราชวิทยาลัยที่ทุมเทเวลาไปรวมในงานสัญจรดังกลาว เพราะถาไปเยี่ยม

เยียนปละ 1 ครั้ง/เขตสุขภาพ ก็ตองจัดกันทุกเดือนทีเดียว

      ในการจัดประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566

ในระหวางวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 ที่ชะอำ จะเปนการจัดประชุม

วิชาการครั้งแรกของราชวิทยาลัยฯ ที่มีการเก็บคาลงทะเบียน

สมาชิกหลายๆ ทานคงไมชินและอาจแปลกใจ หรืออาจถึงขั้นขัดใจ

ไมเหมาะกับยุคสมัยประชานิยม จึงขอเรียนวาราชวิทยาลัยฯ

ไมไดตั้งใจเก็บคาลงทะเบียนในกลุมสมาชิกที่ไมมีโอกาสในการ

เบิกจายคาลงทะเบียนเลย ราชวิทยาลัยฯ ไดหาชองทางหลาย

ชองทางใหสมาชิกที่ไมมีโอกาสดังกลาวไดเขาประชุมโดยไมตอง

จายคาลงทะเบียนดวยตัวเองเหมือนเดิม ราชวิทยาลัยโสตฯ เปน

ราชวิทยาลัยเดียวในประเทศท่ีไมเก็บคาลงทะเบียน ซ่ึงการไมเก็บ

คาลงทะเบียนมีขอดีหลายอยาง แตการเก็บคาลงทะเบียนในกลุม

สมาชิกที่มีโอกาสก็มีขอดีมากเชนกัน สามารถลดจำนวนของ

sponsored sessions ลงและไปเพิ่ม academic sessions

ที่มีประโยชนและมีเนื้อหาตรงไปตรงมากับสมาชิกไดมากขึ้น

รายรับที่เพิ่มขึ้นจะเอาไปสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกได

มากขึ้น รายรับของราชวิทยาลัยฯ เกือบ 100% มาจากการจัด

ประชุมวิชาการและจากคาธรรมเนียมในการจัดสอบ สวนคา

สมัครเปนสมาชิกราชวิทยาลัยที่เก็บครั้งเดียวตลอดชีพ 1,000

บาท/คน ถือวาเปนเงินจำนวนไมมาก คาธรรมเนียมที่ไดรับใน

การสมัครสอบในหลักสูตรวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ

(โสต ศอ นาสิกวิทยา, ศัลยกรรมศีรษะและใบหนา, โสต ศอ นาสิก

วิทยาการนอนหลับ) จะนอยกวาคาใชจายที่ราชวิทยาลัยฯ ตอง

จายในการฝกอบรมและจัดการสอบปละประมาณ 500,000

– 600,000 บาท สวนในหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ดานตางๆ ที่มีอยู 3 หลักสูตร (ศัลยกรรมศีรษะและคอ, นาสิก

วิทยาและโรคภูมิแพ, โสตวิทยา โสตประสาทวิทยา) มีรายรับ

มากกวารายจายประมาณ 100,000 - 300,000 บาท ขอดีอีก

อยางหน่ึงในการเก็บคาลงทะเบียนคือการคาดการณอาหารกลางวัน

และอาหารวางจะแมนยำขึ้น การจัดประชุมที่ผานมาอาหารกลางวัน

และอาหารวางเหลือเกินกวาจำนวนสมาชิกที่มารวมประชุมอยู

พอสมควร เปนการสิ้นเปลืองและเสียดายอาหารดีๆ ที่ตองทิ้งไป

และทางราชวิทยาลัยฯ ตองจายเงินใหกับใหกับทางโรงแรมเกิน

จำนวนโดยไมจำเปน

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

บทบรรณาธิการทายเลม

    สวัสดีเพื่อนแพทย ENT ทุกคนครับ
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      การเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวาระปพ.ศ. 2567-2569 ในสวนของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 8 คน จะเริ่มกระบวนการ

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2566 เปนตนไป จนไปเสร็จสิ้นประมาณเดือน พฤศจิกายน 2566 ในขั้นแรกก็จะเปนการรับสมัครผูที่มีความประสงค

จะลงสมัครเปนกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ตอไปก็จะเปนการใหสมาชิกแสดงความจำนงในการเลือกต้ังทาง online, การสงบัตรเลือกต้ัง

ทางไปรษณียใหสมาชิกท่ีไมแสดงความจำนงเลือกต้ังทาง online การใหสมาชิกท่ีเลือกต้ังท้ังทาง onlineและทางไปรษณียใชสิทธ์ิเลือกต้ังและสุดทาย

จะเปนการประกาศผลการเลือกต้ัง .... ขอเชิญชวนสมาชิกรับสมัครเปนกรรมการบริหารราชวิทยาลัยและเชิญชวนใหสมาชิกใชสิทธ์ิเลือกต้ังกันนะครับ

      พวกเราทานใดมีขอเสนอแนะอยางไร หรือตองการสื่อสาร หรือตองการสงบทความ หรือตองการประชาสัมพันธ หรือตองการสอบถาม

เรื่องราวใดๆ ขอใหติดตอมาที่ e-mail: rcotnewsletter@gmail.com เลยนะครับ 
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